

Đăng Ký Sản Phẩm

Tờp 3: “Vision & Associates là một công ty rất năng động, với những bước phát triển rất ấn tượng, thông qua số lượng ngày càng nhiều các khách hàng là các công ty Việt Nam và nước ngoài có tên tuổi [...]”

Asia Pacific Legal 500 2004/2005

Chúng tôi niềm nở được sự quan tâm ngày càng tăng của xã hội Việt Nam đối với y tế và sức khỏe, và đồng hành với từng bước phát triển của đất nước trong việc nâng cao điều kiện sống cho người dân, quan tâm thích đáng vào những vấn đề ít được quan tâm trước đó như vấn đề ô nhiễm, bảo vệ và vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe, cũng như tăng cường của việc sử dụng thuốc trong cả khu vực công cộng và khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, cũng như mọi nơi khác trên thế giới, nhu cầu về làm đẹp của người dân Việt Nam luôn luôn tồn tại và ngày càng rõ nét. Trong lúc đó, ngành công nghiệp mỹ phẩm trong nước mới ở giai đoạn đang phát triển và chưa thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của người dân. Điều này biến Việt Nam trở thành một thị trường với tiềm năng rất lớn dưới con mắt của những nhà sản xuất thuốc và mỹ phẩm trong khu vực và trên thế giới. Do đó, từ yêu cầu của khách hàng, trong những năm gần đây, Công ty đã thiết lập một đội ngũ chuyên gia chuyên cung cấp dịch vụ liên quan tới việc Đăng ký và Công bố chất lượng sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, sản phẩm hóa học và thực phẩm.

Đội ngũ

Đội ngũ nhân sự chuyên về Đăng ký sản phẩm của Công ty bao gồm những luật gia, dược sỹ và những người có chuyên môn về hóa học có nhiều kinh nghiệm và có khả năng sử dụng kỹ năng chuyên môn của mình để mang lại lợi ích cho khách hàng.

Dịch vụ

Trên thực tế, dịch vụ của chúng tôi giải quyết tất cả các vấn

đó mà khách hàng trong lĩnh vực này có thể cần, từ tư vấn pháp lý đến thực tế, thực hiện thủ tục cho việc nhập khẩu, đăng ký chất lượng, công bố và quảng cáo, xin giấy phép có liên quan, cho tới việc soạn thảo và xem xét hồ sơ và những tài liệu cần thiết khác. Chất lượng công việc của chúng tôi được khẳng định bởi việc hiện diện của ngày càng nhiều các tên tuổi lớn trong những lĩnh vực này trong danh sách khách hàng.

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi bao gồm nhiều tên tuổi lớn trên thế giới trong lĩnh vực này.

Vision & Associates